

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๙๓๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๖๑๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ เรื่อง ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรม ในพื้นที่เป้าหมาย ๓ ภาค ได้แก่ รุ่นที่ ๑ ภาคเหนือ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ ๒ ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ ๓ ภาคกลาง ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทาราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่เพิ่มเติม ดังนี้

๑. นโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่มีอยู่ในระดับอำเภอนำเมนูแก้มันที่จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ หากสภาพปัญหาแตกต่างจากเมนูแก้มัน ขอให้หน่วยงานที่มีอยู่ในระดับอำเภอแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่ไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ขอให้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

/๒) ขอให้ ...

๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงาน

๒. นโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนิยาม “ความยากจน” ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่มิติเศรษฐกิจเท่านั้น แต่หมายถึง **ความเดือดร้อนทุกเรื่องของประชาชนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง**

๒) ขอความร่วมมือนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ซึ่งมีภาวะผู้นำ มีจิตวิญญาณ มีอุดมการณ์ (Passion) ที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น และความทุกข์น้อยลง ให้ช่วยเป็นกำลังสำคัญให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ให้บรรลุเป้าหมาย

๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ในฐานะนายกรัฐมนตรีกิ่งจังหวัด และนายกรัฐมนตรีกิ่งอำเภอ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการในจังหวัด อำเภอ รวมถึงภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และขอให้กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับ ดูแล ทีมพี่เลี้ยง ดังนี้ (๑) ให้มีจำนวนทีมพี่เลี้ยงที่มีความเหมาะสมกับจำนวนครัวเรือนยากจน/มีปัญหาความเดือดร้อน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (๒) ทีมพี่เลี้ยงต้องลงพื้นที่พบปะครัวเรือนอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง มุ่งเน้นการทำให้คนยากจน/คนที่มีปัญหาความเดือดร้อนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องทั้งใน “**มิตियाฝรั่ง**” ทำให้อยู่รอดไม่เดือดร้อน และ “**มิตियाไทย**” ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือทฤษฎีใหม่ไปสู่วิถีชีวิตของประชาชน และ (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของการแก้ไขปัญหา โดยมีจิตอาสา ผู้มีความเสียสละร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงด้วย

๕) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่สำรวจและรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน ประชุมหารือในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา โดยขอให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดป้ายศูนย์ฯ และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ฯ ไว้ที่บริเวณด้านหน้าที่ตั้งของสถานที่ทำการให้ชัดเจน รวมทั้งขอให้อำเภอมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ (๑ อำเภอ ต้องมี ๑ ศูนย์ประสานงานฯ) เพื่ออำนวยความสะดวก รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และ บูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน/ความเดือดร้อน ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานฯ อำเภอ ควรมีบุคลากรของ อปท. เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชน อปท. อำเภอ

๖) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ติดตามให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน ๑๕๖๗ เป็นกลไกในการรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง que ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” อาทิเช่น ไม่มีเชื้อในทะเบียนบ้าน ไม่มีบัตรประชาชน คนในครอบครัวติดยาเสพติด ปัญหาหนี้ในระบบ ไม่มีไฟฟ้า ประปาใช้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาชีพ ไม่มีทุนการศึกษา เป็นต้น

๗) ขอความร่วมมือจังหวัดจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ใน ๒ เรื่อง ดังนี้

(๑) สำรองข้อมูลคนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม และช่วยกันสร้าง หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่มีที่อยู่อาศัย

(๒) สำรองผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านได้

ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และเกินกำลังที่จะระดมสรรพกำลังในการดำเนินงาน ขอให้ประสานไปยังสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเพื่อระดมสรรพกำลังจากส่วนกลางในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อประชาชนจะได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบาก และเข้าถึงบริการภาครัฐ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

๘) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และปัญหาอุปสรรคให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ เรื่อง ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง QR CODE ท้ายหนังสือนี้

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย



Google forms



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๕